

รายงานที่ ๙๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข และสวัสดิการจากรัฐ กรณีสำนักงานหลักประกันฯ ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิที่เคยได้รับสิทธิกองทุนฯจำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน

ประเด็นคำร้องเรียน

ผู้ร้องได้ร้องเรียน ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการควบคุมป้องกันโรคให้แก่บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการลงทะเบียนและให้บริการด้านสุขภาพกับประชากรกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมา ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ปลดสิทธิกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ

ที่เคยได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตามนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ออกจากฐานข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐๒,๑๓๙ คน โดยไม่มีการประสานงานกับกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จากเหตุดังกล่าว ทำให้หน่วยบริการที่ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิในฐานข้อมูลกับกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้ให้บริการไปแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายค่าบริการได้ ซึ่งบุคคลที่ถูกปลดสิทธิดังกล่าว กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ้างว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และไม่สามารถตั้งงบประมาณขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับบุคคลกลุ่มนี้ได้ ทำให้บุคคลที่ถูกปลดสิทธิดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง หรือกรณีบุคคลที่ถูกปลดสิทธิไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ก็จะเป็นการส่งผลกระทบต่อสร้างภาระหนี้สินให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการเกิดขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เห็นควรยุติเรื่อง และมีข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังกระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่มีการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ยังมีกลุ่มบุคคลที่ตกหล่น คือ กลุ่มคนจีนโพ้นทะเลและคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยกลุ่มอื่นๆ ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำทะเบียนราษฎรไว้แล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาให้กลุ่มคนที่ตกหล่นดังกล่าวได้รับสิทธิขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วย

มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้มี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายให้
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอทราบและติดตามผลการดำเนินการ ต่อไป